

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่ ๑๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

.....

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุรพล สารีคำ	ประธานสภา อบต.	นายสุรพล สารีคำ	
๒	นายตุลานนท์ โสภณ	รองประธานสภา อบต.	ลา	
๓	นายจิตร เลาะสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑	นายจิตร เลาะสูงเนิน	
๔	นายสมยศ ทองย้อย	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑	นายสมยศ ทองย้อย	
๕	นายอนันต์ เล็กเมือง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒	นายอนันต์ เล็กเมือง	
๖	นายมงคล นาคเจริญ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓	นายมงคล นาคเจริญ	
๗	นายจรัส พุทธิรักษ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓	นายจรัส พุทธิรักษ์	
๘	-ว่าง-	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔	-ว่าง-	
๙	นางคำพันธ์ หมูทอง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔	นางคำพันธ์ หมูทอง	
๑๐	นายสุนรงค์ วงษ์กรวด	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕	นายสุนรงค์ วงษ์กรวด	
๑๑	นางประเทือง สุระเดช	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖	นางประเทือง สุระเดช	
๑๒	นางรีนอำไพ สมบูรณ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖	นางรีนอำไพ สมบูรณ์	
๑๓	นางเรณู เรืองเกษม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘	นางเรณู เรืองเกษม	
๑๔	นางสาวจันทนา สุขสาสนี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘	นางสาวจันทนา สุขสาสนี	
๑๕	นางประยงค์ ต้นเกตุ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙	นางประยงค์ ต้นเกตุ	
๑๖	นายสัมพันธ์ ทรัพย์เชาว์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙	นายสัมพันธ์ ทรัพย์เชาว์	
๑๗	นายภาณุวัฒน์ รักยศไทย	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐	นายภาณุวัฒน์ รักยศไทย	
๑๘	-ว่าง-	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐	-ว่าง-	
๑๙	นายทรงยศ จันทร์ศิริ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑	นายทรงยศ จันทร์ศิริ	
๒๐	นายระพิน ขาวสังข์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑	นายระพิน ขาวสังข์	
๒๑	นายจิตร เลาะสูงเนิน	เลขานุการสภา อบต.	นายจิตร เลาะสูงเนิน	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายก่อไพโร ภูเขียว	นายก อบต.หนองบัว	นายก่อไพโร ภูเขียว	
๒	นายสุทธาวร บุญชาติ	รองนายก อบต.หนองบัว	-	
๓	นายวิชัย เพ็ชรไม้	เลขานุการนายก อบต.	นายวิชัย เพ็ชรไม้	
๔	นายไสน บุตรนิล	รองนายก อบต.หนองบัว	-	
๕				

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และผู้เข้าร่วมประชุมเข้าที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว นายสุรพล สารีคำ ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว กล่าวเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา - เรื่องขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีแห่เทียนพรรษา อำเภอพัฒนานิคม ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. วัดพัฒนาธรรมมาราม

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว(สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๒)

มติที่ประชุม รับรองเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถาม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

เรื่องที่ ๑ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒๑๓,๐๐๐ บาท

ประธานสภา ขอเชิญท่านนายกชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๒ ในครั้งนี้

นายก อบต. ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมีความประสงค์ที่จะขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑ รายการ เนื่องจากได้ตรวจสอบแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว มีเงินเหลือจ่าย ซึ่งสามารถนำมาโอนเพื่อตั้งจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายในรายการใหม่ได้ ซึ่งการโอนเงินงบประมาณตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” จึงจำเป็นต้องนำเข้ามาให้ที่ประชุมสภา ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมีรายการดังต่อไปนี้

/รายการ...

รายการที่ ๑**โหนด ๑****สำนักงานปลัด**

แผนงานบริหารบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน ประเภท
เงินเดือนพนักงาน

- เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี จำนวน ๑๑๓,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒**กองช่าง**

แผนงาน เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวด ค่าใช้
สอย ประเภท รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ

- รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน ๔,๕๖๐ บาท

รายการที่ ๓**กองช่าง**

แผนงาน เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวด ค่าบำรุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ ประเภท ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน ๙๕,๕๔๐ บาท

รายการที่ ๑**กองช่าง****โหนดเพิ่ม**

แผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

- โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว หมู่ที่ ๖
ตั้งไว้ ๒๑๓,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๙๐ เมตร โดยลงท่อกรูบ่อท่อพีวีซีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ มอก.๑๗-๒๕๓๒ และท่อ
เซาะร่องชนิดเดียวกับท่อกรูบ่อความลึกรวมกันไม่น้อยกว่า ๙๐ เมตร และมี
ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม. ตามแบบ กรมโยธาธิการ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วย
ไฟฟ้าแบบจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๑.๕ แรงม้า โดยลงท่อดูดน้ำขนาด ๑ ๑/๔ นิ้ว ไม่น้อย
๔๔ เมตร บริเวณระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

- ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ

ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ประธานสภา ตามที่ท่านนายก อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียดการโอนลดและโอนเพิ่มมา มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีก็ขอมติจากที่ประชุม

มติที่ประชุม เห็นชอบและอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายได้เป็นเอกฉันท์ ๑ รายการ เรื่องที่ ๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๒

ประธานสภา ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงถึงเหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว นายก อบต.เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ก่อนที่จะกล่าวถึงหลักการและเหตุผล เนื่องร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฉบับนี้ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ กำหนดว่า "ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้" และการในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้และเมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ" ดังนั้น เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลา ในฐานะผู้บริหารท้องถิ่น ผมจึงขอต่อที่ประชุมให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

ประธานสภา ตามที่ท่านนายก อบต.ได้ขอมติในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ในสามวาระรวดมา ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและผมขอมติจากที่ประชุม

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ประธานสภา ขอเชิญท่านนายก อบต.หนองบัว ชี้แจงถึงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องหลักการคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๒ ต่อครับ

นายก อบต. หลักการและเหตุผลที่จำเป็นต้องจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๒ ตามที่จังหวัดลพบุรีได้มีการบริหารจัดการเมืองสะอาดอย่าง

/ยังยืน...

ยั่งยืนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี ให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน
โครงการเมืองลพบุรีสะอาดอย่างยั่งยืน มีการกำหนดนโยบายเมืองสะอาดไว้ในวิสัยทัศน์
มีแผนงานโครงการเมืองลพบุรีสะอาด ที่ผู้บริหารบุคลากร ผู้นำชุมชน และประชาชนมี
ส่วนร่วม ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จึงได้ออกข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองบัว ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกมูลฝอย อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗/
และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่
๕)พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๓๔/๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบัว โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และ
นายอำเภอพัฒนานิคม จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้

ประธานสภา

สมาชิกสภา ทุกท่านได้ทราบถึงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดทำข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒
จากนายก อบต.แล้ว การพิจารณาเราต้องแบ่งการพิจารณาเป็นสามวาระเหมือนเดิมแต่
เป็นการพิจารณารวดเดียวเลย ซึ่งการพิจารณาในวาระที่ ๑ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาใน
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่
ผมขอมติในที่ประชุมครับ

ที่ประชุม

มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง หลักเกณฑ์การ
คัดเลือกมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเอกฉันท์

ประธานสภา

การพิจารณาในวาระที่ ๒ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและเสนอคำแปรญัตติซึ่งสามารถเสนอ
ด้วยวาจาได้ มีสมาชิกสภา ท่านใดต้องการเสนอคำขอแปรญัตติหรือไม่ หากไม่มีผมขอ ให้
ที่ประชุมในการพิจารณาวาระที่ ๓ เนื่องจากการพิจารณาวาระที่ ๒ เป็น
การประชุมพิจารณาเฉพาะหัวข้อที่มีคำขอแปรญัตติเท่านั้น

ที่ประชุม

รับทราบ และไม่มีสมาชิกสภาเสนอคำขอแปรญัตติแต่อย่างใด

ประธานสภา

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฯ ในวาระที่ ๓ ขอให้ที่
ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภา

มีสมาชิกสภาท่านใดต้องการเสนอเรื่องต่าง ๆ ให้ที่ประชุมได้รับทราบขอเชิญครับ

ที่ประชุม

ไม่มี

นายก อบต.

เรื่องประเพณีแห่เทียนพรรษา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ส่งรถแห่เทียนโดยเน้นต้นไม้แต่งรถเทียนเป็นหลักใน

/การส่ง...

การส่งเข้าร่วมประกวดกิจกรรมแห่เทียนที่อำเภอพัฒนานิคม ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันศุกร์
ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ วัดพัฒนาธรรมมาราม และหลังจาก
ประชุมสภาเสร็จเรียบร้อยขอเชิญท่านประธานสภาของประธานสภาและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านร่วมหล่อเทียนพรรษาเพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีแห่
เทียนพรรษา ให้ใส่เสื้อสีเหลืองผ้าไทยเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาที่วัดพัฒนาธรรมมา
ราม

ที่ประชุม

รับทราบ

นายก อบต.

เรื่องการรายงานงบแสดงสถานะการเงินปี ๒๕๖๑

รายงานงบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

-ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	จำนวน	๒๐,๓๘๕,๑๖๗.๐๖	บาท
-หนี้สินหมุนเวียน	จำนวน	๔,๘๙๗,๖๖๘.๗๘	บาท
-เงินสะสม	จำนวน	๕๐,๖๗๑,๙๘๐.๔๒	บาท
-รวมหนี้สินและเงินสะสม	จำนวน	๕๕,๕๖๙,๖๔๙.๒๐	บาท

ที่ประชุม

รับทราบ

นายก อบต.

เรื่องการแข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ ปี ๒๕๖๒

การแข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ ปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา เป็น
เจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ อำเภอพัฒนานิคม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ท้องถิ่นเกมส์ ครั้งที่ ๔) ระหว่างวันที่ ๑๕- ๒๖ กรกฎาคม
๒๕๖๒ ณ สนามโรงเรียนพัฒนานิคม ตำบลพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ช่วงเวลา๑๖.๐๐ น.
เป็นต้นไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภา

มีใครจะเสนอหรือซักถามอะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีใครเสนออะไรผมขอปิดประชุม
ปิดการประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ) จิตร เลาะสูงเนิน เลขานุการสภา/ผู้จตุรายนงานการประชุม

(นายจิตร เลาะสูงเนิน)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ร่วมกันตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เห็นว่าถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

สุนรงค์ วงษ์กรวด
(นายสุนรงค์ วงษ์กรวด)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สัมพันธ์ ทรัพย์เชาว์
(นายสัมพันธ์ ทรัพย์เชาว์)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

คำพัน หมู่ทอง
(นางคำพัน หมู่ทอง)
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

(ลงชื่อ สุรพล สารีคำ ประธานสภา อบต./ผู้ตรวจรับรองการประชุม
(นายสุรพล สารีคำ)